

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 15/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2023

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; ngày 02/02/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; ngày 16/3/2023 ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã công nhiệm vụ chi tiết đến các Sở, ban, ngành, địa phương; yêu cầu định kỳ báo cáo theo chế độ quy định, đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu với nhiều đề án, chương trình trung và dài hạn quan trọng, tập trung vào cơ cấu lại kinh tế trong các ngành, lĩnh vực. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp... nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ngoài ra, để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến sâu về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ

thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025. Qua phân tích, đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; tập trung vào các chỉ tiêu thành phần bị tụt điểm và hạ bậc. Xác định nguyên nhân và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Cung cầu hàng trong tỉnh được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ. Tuy nhiên, tình hình triển khai một số dự án lớn, trọng điểm còn gặp khó khăn, chậm tiến do vướng các cơ chế, chính sách. Các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh vẫn gặp tình trạng giá cả không ổn định, phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu, là Trung Quốc; giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón duy trì ở mức cao đã hưởng đến hiệu quả kinh tế, làm giảm thu nhập của người nông dân. Tình hình thời tiết diễn biến thất thường, không theo quy luật gây ảnh hưởng đến việc ra đậu quả, năng suất, sản lượng giảm đối với một số cây trồng chủ lực của tỉnh. Giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp; tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước còn chậm. Tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách trong việc thực hiện.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động tập trung chỉ đạo cấp, các ngành, địa phương tích cực tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và những đề phát sinh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội... để từng bước khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế; đồng thời quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức trong xử lý công việc. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định, một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 5,23% đứng thứ 3/5 các tỉnh Tây Nguyên.

- Công nghiệp: Trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm để tạo năng lực sản xuất mới. Vì vậy, tình hình sản xuất công nghiệp cơ bản vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

- Nông nghiệp: Gieo trồng, chăn nuôi và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

- Bảo vệ và phát triển rừng: Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,52% (kế hoạch là 39%). Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

- Xây dựng nông thôn mới: Nhằm đánh giá việc thực hiện, xác định mức độ đạt các mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới giữa kỳ, hàng năm, giai đoạn và đánh giá tác động của Chương trình đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và Bộ tiêu chí mô hình thôn thông minh. Đến nay, toàn tỉnh có 36/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60%; bình quân mỗi xã đạt 16,58 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

- Thương mại, dịch vụ và du lịch: Thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm người dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023 ước tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 2023 dự kiến tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 45% kế hoạch (kế hoạch 1.271 triệu USD).

- Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Công tác phục vụ khách du lịch dịp lễ được các địa phương cũng như doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm triển khai sớm để đảm bảo môi trường du lịch, chất lượng phục vụ du khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chú trọng mở thêm nhiều loại hình dịch vụ mới phù hợp với thị hiếu của du khách, qua đó đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông 6 tháng đầu năm ước đạt 412.000 lượt khách, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn: Đến ngày 31/5/2023, đã giải ngân được 833,669 tỷ đồng/3.822,7 tỷ đồng đạt 21,8%. Nhìn chung, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm cơ bản vẫn giữ được nhịp độ ổn định, tuy nhiên chưa có bước đột phá so với tiến độ giải ngân chung của cả nước, một số hạng mục, dự án hạ tầng giao thông phải tạm dừng thực hiện do vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng dự án nằm trong diện tích các mỏ bô xít đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng; một số dự án trọng điểm đang thiếu nguồn đất đắp, hiện chưa có quy hoạch mỏ đất đắp trên địa bàn cũng như nguồn đất dôi dư để làm thủ tục cấp phép theo quy định của Luật khoáng sản, dẫn đến chưa xác định được nguồn vật liệu đất đắp phục vụ cho công trình...

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 02 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư đăng ký là 323 tỷ đồng (dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và y tế). Với quyết tâm lớn của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính để đồng hành

cùng nhà đầu tư, trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động kết nối, mời gọi, gỡ gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Qua đó, các nhà đầu tư đã đề xuất, cam kết sớm triển khai nhiều dự án có quy mô và vốn đăng ký đầu tư rất lớn trên địa bàn tỉnh.

- Trong kỳ, có 274 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 17,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký là 1.120 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Có 36 doanh nghiệp giải thể, giảm 14% so với cùng kỳ; 114 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 20% so với cùng kỳ.

- Thu, chi ngân sách: Do áp lực lạm phát gia tăng; thị trường tiền tệ, bất động sản và giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều điểm nghẽn,... chưa thể khắc phục ngay, dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023 chưa đạt tiến độ đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 06 tháng đầu năm: 1550 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 49% dự toán Trung ương giao và đạt 42% dự toán địa phương giao. Tổng chi NSDP ước thực hiện 06 tháng đầu năm là 4.856 tỷ đồng, tăng 23,69% so với cùng kỳ và đạt 53% dự toán địa phương giao.

- Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Ngày 05/4/2023, Hội đồng thẩm định Hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định và thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Đắk Nông là tỉnh thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tỉnh đầu tiên trong vùng Tây Nguyên trình thẩm định Quy hoạch tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng thời rà soát tổng thể nội dung để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến trong tháng 7/2023.

- Về chuyên đổi số:

Về hạ tầng số: Tỷ lệ vùng phủ sóng thông tin di động đạt 98% các khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh; thuê bao băng rộng di động đạt 480.521 thuê bao đạt tỷ lệ 72 thuê bao/100 dân. Trên địa bàn tỉnh có 1.130 trạm BTS. Hạ tầng Internet băng rộng cố định đã được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Số thuê bao băng rộng cố định hộ gia đình là 93.832 thuê bao; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang đạt 54,8%

Về Chính quyền số:

- Các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu ứng dụng, dịch vụ: Nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh (LGSP) và Kho dữ liệu dùng chung theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 đã kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tỉnh đã kết nối 08 hệ thống gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; hệ thống

thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam... Đồng thời, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã chính thức kết nối và khai thác dữ liệu trên CSDLQG về dân cư trong tháng 02/2023. Đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đã thực hiện kết nối 07 hệ thống gồm Hệ thống quản lý di sản, Hệ thống Phản ánh hiện trường, Hệ thống Báo cáo KTXH, Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu đầu tư công, Cổng dữ liệu y tế, Cơ sở dữ liệu giáo dục.

+ *Cổng thông tin dữ liệu đất đai*: Hiện nay, đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó các huyện: Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk G'long, Đắk Song và Đắk Mil đã hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tỉnh mới hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Đắk Rlấp (huyện điểm), các huyện còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

+ *Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (phiên bản 5.0)*: Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với 100% cơ quan Khối Chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã để gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và đã liên thông với trực liên thông văn bản quốc gia của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành. Hệ thống đã liên thông với một số đơn vị ngành dọc như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê tỉnh.

+ *Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến*: 08/08 huyện, thành phố (đạt tỷ lệ 100%); 17/17 Sở, ban, ngành (đạt tỷ lệ 100%) có thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã triển khai niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code. Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh, được triển khai cho toàn tỉnh bao gồm: 19/19 Sở, ngành tập trung tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; 08/08 UBND huyện, thành phố; 71/71 xã, phường, thị trấn; 352 các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc. Tính đến 15/3/2023, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đắk nông đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh cung cấp 717 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 407 dịch vụ công trực tuyến một phần, thực hiện kết nối 526 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Đã triển khai thực hiện 17/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của Bộ Công an, trong đó, có 11 thủ tục hành chính thiết yếu do cơ quan Công an thực hiện, 6/14 thủ tục hành chính thiết yếu trên cổng dịch vụ công.

- Văn hóa: Hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo không khí sôi nổi rộng khắp, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, cũng như của địa phương. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được chú trọng, mục tiêu gắn lễ hội với phát

triển du lịch được thực hiện có hiệu quả, thống nhất từ cấp ủy Đảng đến chính quyền các cấp quan tâm và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

- Thể dục và thể thao: Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở và đã có những bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Tổ chức thành công Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVII năm 2023 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Đăng cai tổ chức thành công giải Vô địch Dù lượn quốc gia lần thứ III năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII và tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực II năm 2023 tại tỉnh Gia Lai.

- Giáo dục và đào tạo: Đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Quy mô giáo dục phát triển ổn định, chất lượng đào tạo cũng từng bước được cải thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng cho địa phương và các tỉnh lân cận. Toàn tỉnh có 184.262 học sinh với 5.577 nhóm, lớp (tăng 5.644 học sinh, 82 nhóm, lớp so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 60.771 học sinh dân tộc thiểu số.

- Tình hình dịch COVID-19

UBND tỉnh Đắk Nông luôn kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 ban hành tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm chủng tới tận cấp xã, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

- Giảm nghèo và an sinh xã hội: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh triển khai các chính sách của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã ban hành và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo riêng của tỉnh. Qua đó đạt được rất nhiều kết quả khả quan, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021 - 2025) có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%, giảm 3,22% so với năm 2021; Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có 3.892 hộ, chiếm tỷ lệ 24,56%, giảm 8,25% so với năm 2021. Ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với mục tiêu là giảm mạnh hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân cư... với tinh thần "*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*".

Công tác an sinh xã hội, chế độ đối với người có công, gia đình chính sách được chú trọng, thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, nhất là vào các dịp lễ, tết. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới luôn được chú trọng. Tuy vậy, trong 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 54 vụ tai nạn thương tích, làm 16 em tử vong, trong đó 08 vụ tai nạn đuối nước làm 14 em tử vong, tăng 07 em bị tử vong so với cùng kỳ năm 2022. Trong điều kiện an sinh xã hội của tỉnh còn hạn chế, thiếu điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, địa bàn rộng, có nhiều ao hồ, sông, suối, cơ sở hạ tầng, đường giao thông không đảm bảo,...dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

- Đào tạo lao động và giải quyết việc làm: Số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm đạt 10.511 lượt người, đạt 57,75% so với kế hoạch năm.

- Phát triển khoa học và công nghệ: Trong 6 tháng đầu năm, đã và đang triển khai thực hiện 35 nhiệm khoa học và công nghệ. Việc triển khai các nhiệm vụ KHCN tập trung bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó hướng tới khai thác các thế mạnh của địa phương, đặc biệt vấn đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản là sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Báo chí, phát thanh và truyền hình: Các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình luôn chủ động bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông và định hướng nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Phát thanh, truyền hình, báo chí địa phương đã có sự đổi mới và áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất tin, bài. Đã xây dựng, đưa vào vận hành tòa soạn hội tụ, theo đó tích hợp các loại hình báo chí khác nhau như báo in, báo điện tử, truyền hình đều được quản lý trên một phần mềm duy nhất, bảo đảm khả năng liên thông chặt chẽ giữa các loại hình báo chí. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã khai thác khá hiệu quả Internet và mạng xã hội để nối dài cánh sóng, chuyển tải thông tin nhanh nhất đến khán, thính giả, độc giả. Xây dựng, quản lý và cập nhật kho nội dung các chương trình của Đài trên nền tảng Internet. Qua đó, đã thu hút khán thính giả theo dõi các chương trình của Đài qua các trang thông tin điện tử, youtube, facebook...

- Công tác cải cách hành chính: UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2023 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số”; với 07 lĩnh vực và 55 hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 22/55 nhiệm vụ (đạt 42% kế hoạch đề ra). Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2021).

Triển khai hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, qua rà

soát đã thực hiện đơn giản hóa đối với 321 TTHC, công bố mới 13 TTHC, bãi bỏ và thay thế 66 TTHC.

- Tổ chức bộ máy nhà nước: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Phân cấp, ủy quyền quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; sáp nhập Hạt kiểm lâm liên huyện; thành lập 03 tổ chức Phối hợp liên ngành, tổ chức lại 04 cơ quan, đơn vị, giải thể Hội đồng sáng kiến tỉnh Đắk Nông; kiện toàn 02 tổ chức phối hợp liên ngành. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông.

- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; nỗ lực, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu chung là vừa giúp ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh và đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Toàn ngành thực hiện 43 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 18 kết luận thanh tra; Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 37.305,47 triệu đồng, sai phạm về đất với tổng diện tích 43.368,8m², kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.254,13 triệu đồng...

- Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được quan tâm; người đứng đầu các sở, ngành, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới, phát sinh, nhất là số vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp giảm đáng kể; chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu từng bước được nâng lên, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự.

- Công tác tư pháp: Công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng văn bản QPPL, cho ý kiến đối với các vấn đề pháp lý phức tạp ở địa phương tiếp tục được chú trọng; thẩm định 29 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; góp ý, cho ý kiến đối với 100 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Công tác dân tộc và tôn giáo: Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, củng cố, tuyệt đại đa số nhân dân các dân tộc tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai thực hiện tốt; chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh được triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tình hình hoạt động của tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Chúc sức, chúc việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo... đóng góp tích cực vào sự ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Về đảm bảo quốc phòng, biên giới, nâng cao năng lực quốc phòng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới. Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh năm 2023; Chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cho 03 huyện Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Rlấp và theo dõi, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện Đắk Song, 03/27 cuộc diễn tập cấp xã theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn hơn 1000 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố diễn ra trong không khí trang trọng, chu đáo, an toàn.

- Về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông: lực lượng Công an đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Do đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm 9,92% (14 vụ) so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết nguyên đán, do đó tai nạn giao thông được kiềm chế, làm giảm cả 3 tiêu chí.

- Về công tác đối ngoại: UBND tỉnh và chính quyền tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh giai đoạn 2016-2021 và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025. Qua đó, nhận định trong thời gian qua hai tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả để khai thác thế mạnh của mỗi tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch... Bên cạnh đó, hai bên có nhiều bước phát triển mới trong hợp tác phát triển khu vực biên giới, tăng cường công tác quản lý biên giới vừa ngăn chặn các loại tội phạm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân qua lại giao thương....

2. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2023, là một năm khó khăn và đầy thách thức đan xen cả bên trong và bên ngoài. Trong những tháng đầu năm 2023 nền kinh tế tỉnh Đắk Nông phải đối mặt với nhiều yếu tố ảnh hưởng khó lường như áp lực giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Công việc thường xuyên ngày càng nặng nề hơn, thiên tai diễn biến phức tạp; lãi suất ngân hàng tăng, thị trường bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản dẫn đến nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung triển khai các ý kiến chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phát sinh, nhất là trong việc tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh... Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc; tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, điều hành nổi bật tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm công nghiệp để tạo năng lực sản xuất mới; bảo đảm cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết; tăng cường bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững, phát triển xanh; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự không để phát sinh thành “điểm nóng”, nhất là những vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, phát sinh trong quá trình cưỡng chế giải tỏa. Triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nhất là các dịp lễ, Tết. Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...; cụ thể như: Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2023 về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Công văn số 2929/UBND-KT ngày 29/5/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 306/KH-UBND về triển khai đề án Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh... Nhìn chung trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc chấp hành, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

Việc tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, cứng nhắc hoặc thiếu linh hoạt trong việc áp dụng các quy định của Trung ương, của UBND tỉnh để xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất.

Một số Sở, ngành, địa phương chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc tham mưu, đề xuất kiến nghị những giải pháp trọng tâm, trọng điểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý phát sinh vướng mắc trong thực tiễn, chưa kịp thời.

Việc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh chưa thực sự bảo đảm, một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu, phải chuẩn bị lại nên phải điều chỉnh tiến độ; vẫn còn việc, xin gia hạn, xin rút đề án do nguyên nhân chủ quan; một số báo cáo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chất lượng chưa cao, cả về nội dung và hình thức.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan trong một số trường hợp còn thiếu chặt chẽ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xử lý công việc.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa mạnh dạn dám nghĩ, dám làm.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

- UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố Gia Nghĩa đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng trong việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng; xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết, chương trình hành động, báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng. Kịp thời triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Đảng, HĐND.

- Các Thành viên UBND tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông; góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh và

các thành viên UBND tỉnh dự đầy đủ cũng như chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ các phiên họp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau các Kỳ họp của HĐND tỉnh bảo đảm tiến độ và chất lượng; trả lời và tham gia Phiên giải trình thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV¹.

- UBND tỉnh luôn chủ động và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo, xử lý những vấn đề liên quan. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, nhất là đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt phản ánh của cử tri, những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm để chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan xử lý, giải quyết.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1. Về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Trong 6 tháng đầu năm 2023: UBND tỉnh Đắk Nông đã nhận được 24 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 93 nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ theo dõi, tổng hợp. Đến ngày 31/5/2023, đối với các nhiệm vụ có thời hạn, UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai hoàn thành 63 nhiệm vụ, trong đó: đúng hạn: 57, quá hạn: 06; đang triển khai 30 nhiệm vụ, trong đó: trong hạn: 29, quá hạn: 01²; các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh Đắk Nông Đắk Nông chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định.

Về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 365/CD-TTg ngày 04/4/2023 về việc khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; UBND tỉnh đã tổng hợp báo cáo các Văn bản đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành cơ quan Trung ương chưa được giải quyết (Công văn số 2728/UBND-TH ngày 19/5/2023).

2. Về thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao

Trong 6 tháng đầu năm, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã nhận được 450 văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 07 nhiệm vụ thuộc Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Đã hoàn thành 05 nhiệm vụ; chưa hoàn thành 02

¹ Đã chuẩn bị tài liệu, báo cáo đề trình kỳ họp thứ 5 năm 2022; đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau các kỳ họp trong năm 2023; đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khai thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Công văn số 178/UBND-TH ngày 11/01/2023), đồng thời, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại Báo cáo số 365/UBND-TH ngày 13/6/2023.

² Triển khai Chỉ thị số 5/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. *Nguyên nhân*: UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện (tại các văn bản: Công văn số 925/UBND-NC ngày 03/3/2023; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/4/2022 về số hoá kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020. Tuy nhiên, hiện nay Công Dịch vụ công của tỉnh đang triển khai ký lại Hợp đồng với VNPT Đắk Nông và thống nhất với VNPT Đắk Nông để khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Kho quản lý lưu trữ điện tử cho tỉnh nên chưa triển khai thực hiện kịp thời). Sau khi Ký hợp đồng UBND tỉnh sẽ triển khai Kho quản lý lưu trữ điện tử theo quy định.

nhiệm vụ, trong đó: 01 nhiệm vụ còn trong hạn đang tiếp tục triển khai thực hiện; 01³ nhiệm vụ đã trễ hạn chưa hoàn thành, Ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ báo cáo, đề xuất lùi thời gian trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Báo cáo, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan để xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bô xít - nhôm Việt Nam trên địa bàn tỉnh gắn với nguồn lực tại chỗ (hạ tầng, nguồn điện...)* để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản Việt Nam theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị, gắn với đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nhà máy điện phân nhôm” sau khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt.

3. Tình hình xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong 6 tháng đầu năm 2023

Đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 13 nghị quyết tại kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7. Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành hoàn thiện 18 dự thảo tờ trình, nghị quyết, báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 6 năm 2023.

4. Về thực hiện Chương trình công tác trọng tâm, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và tổ chức các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số văn bản ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là **5.190** văn bản. Trong đó: Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn **38**; số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành: **10** nhiệm vụ (*Chi tiết tại phục lục đính kèm*).

Tính đến ngày 20/6/2023, UBND tỉnh tiếp nhận 19.014 văn bản đến; ban hành 5.190 văn bản đi các loại, trong đó: Có 22 Quyết định quy phạm pháp luật, 759 Quyết định cá biệt, 387 Báo cáo, 07 Chỉ thị, 36 thông báo, 3478 Công văn và các loại văn bản khác để chỉ đạo, điều hành hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

³ Báo cáo, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan để xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bô xít - nhôm Việt Nam trên địa bàn tỉnh gắn với nguồn lực tại chỗ (hạ tầng, nguồn điện...) để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản Việt Nam theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị, gắn với đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nhà máy điện phân nhôm. *Nguyên nhân:* Thời gian qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Trung ương các nội dung liên quan nhằm xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bô xít - nhôm Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng gắn với nguồn lực tại chỗ (hạ tầng, nguồn điện...), đồng bộ với việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2023 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã bám sát tình hình xây dựng Dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Công Thương tham mưu lập Quy hoạch để tham gia ý kiến góp ý (*Văn bản số 705/UBND-KTN ngày 18/02/2022 và Văn bản số 3297/UBND-KT ngày 20/6/2022*). Đồng thời, trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 456-KL/TU ngày 27/02/2023; UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 1001/UBND-KT ngày 07/3/2023 báo cáo, kiến nghị cũng như đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét cập nhật, bổ sung một số nội dung quan trọng vào trong dự thảo Quy hoạch. Đến nay, về cơ bản các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh Đắk Nông đang được Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

- Về tổ chức các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự, chủ trì 315 cuộc họp, buổi làm việc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề đột xuất để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tham dự cuộc họp, hội nghị, làm việc do các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương tổ chức; đi khảo sát, thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, định kỳ hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức giao ban để thảo luận và thống nhất cho ý kiến thực hiện đối với các vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, phát sinh mới.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH; tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động đối với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài; tiếp tục củng cố, tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường các hoạt động đối ngoại. Nhằm tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, tạo tiền đề thuận lợi phát triển những năm tiếp theo; UBND tỉnh tập trung, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

2. Tiếp tục hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

4. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước.

5. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

6. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân.

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

8. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo.

9. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và đối ngoại.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm năm 2023, kính trình HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc tỉnh;
- Cơ quan TW đóng chân trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP;
- Lưu: VT, TH (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Chiến

Phụ lục

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH;
UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (Thời điểm báo cáo từ 01/01/2023 - 02/6/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 389 /UBND-TH ngày 21 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông)**

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆNTổng số nhiệm vụ giao: **6315**Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: **38**Số nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành: **10**

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
I	Chi tiết nhiệm vụ giao tại văn bản thường quá hạn đã hoàn thành				
1	Công văn số 2869/UBND-NN-TN&MT ngày 01/06/2022	Gia hạn thời gian đề xuất phương án phát triển quỹ đất, huy động nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 6/2022	
2	Công văn số 5577/UBND-NNTNMT ngày 30/9/2022	Chuyển trả hồ sơ phê duyệt Đề án Phát triển rừng tự nhiên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030	Sở Nông nghiệp và PTNT	15/10/2022	
3	Công văn số 6007/UBND-NNTNMT ngày 19/10/2022	Cho ý kiến việc thu hồi chi phí dự phòng (10%) hiện do các chủ dự án thủy điện có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đang tạm giữ	Sở Tài chính	31/10/2022	
4	Công văn số 3457/UBND-NNTNMT ngày 23/6/2022	Gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	15/09/2022	
5	Công văn số 5728/UBND-NN-TN&MT ngày 06/10/2022	báo cáo các thông tin liên quan đến dự án khai thác mỏ than bùn thôn Nam Hải, xã Nam Đà, huyện Krông Nô	Sở Tài nguyên và Môi trường	21/10/2022	
6	Công văn số 5692/UBND-NN-TN&MT ngày 05/10/2022	V/v xử lý kiến nghị về tình trạng sạt lở đất dọc sông Krông Nô	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 10/2022	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
7	Công văn số 3392/UBND-NN-TN&MT ngày 22/06/2022	Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 10/2022	
8	Công văn số 5413/UBND-KT ngày 23/9/2022	Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành và chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh, đối với đề nghị của Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam	Giao Sở Công Thương	05/10/2022	
9	Công văn số 5676/UBND-KT ngày 04/10/2022	Yêu cầu UBND huyện Đắk R'lấp chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công tác đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định căn cứ thời gian thực hiện dự án được gia hạn nêu trên để xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu theo đúng quy định hiện hành chỉ đạo các nhà thầu tập kết vật tư, thiết bị và nhân lực để tổ chức thực hiện thi công hoàn thành công trình, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác thi công, hoàn thành dự án đúng thời gian theo Quyết định đã phê duyệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7568/UBND-KTN ngày 27/12/2021 báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 10/2022	UBND Huyện Đắk R'lấp	30/10/2022	



TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
10	Công văn số 6955/UBND-KT ngày 29/22/2022	Yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư dự án) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế kỹ thuật các tiểu dự án thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, theo đề nghị của ADB tại văn bản nêu trên. Đồng thời, báo cáo tiến độ hoàn thành hồ sơ, giải ngân vốn giải trình về trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan về việc chậm trễ thực hiện dự án và tham mưu UBND tỉnh văn bản phúc đáp ADB để cam kết về tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2022	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	10/12/2022	
11	Công văn số 7313/UBND-KT ngày 06/12/2022	Yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương mua sắm có phù hợp đúng theo quy định hiện hành hay không, tránh trường hợp tham gia có ý kiến để UBND tỉnh xem xét, quyết định	Sở Tài chính	20/12/2022	
12	Công văn 6289/UBND-IPEC ngày 02/11/2022	V/v tham mưu xử lý đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Suối tiên Đắk Nông	UBND Thành Phố Gia Nghĩa	15/11/2022	
13	Công văn số 6334/UBND-KGVX ngày 04/11/2022	tham mưu Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí xã hội hóa	Sở LĐ-TB&XH	30/11/2022	
14	Công văn số 6490/UBND-KGVX ngày 10/11/2022	Tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Đoàn TNCS HCM tỉnh	15/12/2022	
15	Công văn số 3739/UBND-NN-TN&MT ngày 06/7/2022	Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tih Khẩn trương xử lý dứt điểm, đến kết quả cuối cùng các vụ việc lấn, chiếm đất trong diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Đắk R’tih của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tih còn tồn tại trên địa bàn (thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp chưa xử lý tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành mà người vi phạm chưa chấp hành theo quy định)	UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk'Lấp, UBND thành phố Gia Nghĩa	31/08/2022	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
16	Công văn số 5310/UBND-NNTNMT ngày 20/9/2022	Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Đắk Mil, Đắk Song làm việc với Công ty Cổ phần Daknoruco để xử lý các nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Daknoruco tại Văn bản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật	Sở Tài nguyên và Môi trường	15/10/2022	
17	Kết luận số 23-KL/BCSD ngày 12/01/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh	Về việc tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện	Sở Nội vụ	Tháng 01/2023	
18	Công văn số 465/UBND-IPEC ngày 07/02/2023	Về việc triển khai Công văn số 688/BKHĐT-ĐTNN ngày 03/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13/02/2023	
19	Công văn số 519/UBND-KGVX ngày 10/02/2023	Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	Sở LĐ-TB&XH	15/02/2023	
20	Công văn số 487/UBND-NNTNMT ngày 08/02/2023	V/v đơn đốc Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho Khuyến nông viên cấp xã đến năm 2030	Sở NN&PTNT	20/02/2023	
21	Công văn số 539/UBND-NNTNMT ngày 13/02/2023	Làm rõ một số nội dung đề nghị phê duyệt kết quả kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái sinh sản tại thôn 1, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông	UBND huyện Cư Jút	20/02/2023	
22	Công văn số 645/UBND-KT ngày 17/02/2023	Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh: đối với các đơn vị được trang bị xe ô tô 16 chỗ ngồi, khi UBND tỉnh có nhiệm vụ cấp bách cần sử dụng để phục vụ công tác thì sẽ điều động xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị, nhằm hạn chế việc thuê phương tiện bên ngoài gây lãng phí ngân sách nhà nước	Sở Tài chính	28/02/2023	
23	Công văn số 642/UBND-NNTNMT ngày 17/02/2023	V/v xem xét, hoàn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng	Sở Tài nguyên và Môi trường	07/03/2023	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
24	Công văn số 5286/UBND-NNTNMT ngày 19/9/2022	Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẩm định và phê duyệt	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	25/01/2023	
25	Công văn số 502/UBND-KGVX ngày 09/02/2023	Nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc	Ban Dân tộc	06/03/2023	
26	Công văn số 422/UBND-TH ngày 06/02/2023	Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin trong các sở, ban, ngành và địa phương; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí lại công tác, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, rà soát nhu cầu đào tạo mới, đào tạo lại nhân lực công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật	Sở Nội vụ	Tháng 3/2023	
27	Công văn số 1361/UBND-NN-TN&MT ngày 23/03/2023	Báo cáo kết quả thực hiện công tác định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án	Sở Tài nguyên	10/04/2023	
28	Công văn số 1146/UBND-KT ngày 14/02/2023	Chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, kinh phí cho công tác chuyển đổi số năm 2023	Sở Tài chính	25/03/2023	
29	Công văn số 1694/UBND-NNTNMT ngày 06/04/2023	Rà soát, báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất	Sở Tài nguyên và Môi trường	30/04/2023	
30	Thông báo số 249/TB-VPUBND ngày 08/3/2023	Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/3/2023 (đấu giá phần diện tích 5.794 m ² đã được giải phóng mặt bằng chợ Gia Nghĩa)	UBND thành phố Gia Nghĩa	30/04/2023	
31	Công văn số 1864/UBND-NNTNMT ngày 12/04/2023	Các giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát khu vực giáp ranh 02 tỉnh Đắk Nông - Đắk Lắk (xây dựng nội dung dự thảo làm việc giữ 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông)	Sở Tài nguyên và Môi trường	30/04/2023	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
32	Công văn số 1490/UBND-NNTNMT ngày 29/3/2023	tham mưu kinh phí nâng cấp, sửa chữa các hồ đập thủy lợi phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp	Sở Tài chính	30/04/2023	
33	Công văn số 2447/UBND-KGVX ngày 10/5/2023	Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số”	Sở VH,TT&DL	15/05/2023	
34	Công văn số 2490/UBND-KGVX ngày 11/5/2023	Tham mưu xử lý kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 737/SGDDĐT-TCCBTC ngày 05/5/2023	Sở Tài chính	19/05/2023	
B	CHI TIẾT NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH				
I	Nhiệm vụ giao tại văn bản thường				
1	Công văn số 1630/UBND-NNTNMT ngày 03/4/2023	V/v xử lý đơn kiến nghị của ông Võ Văn Vũ	UBND thành phố Gia Nghĩa	20/04/2023	
2	Công văn số 1631/UBND-NNTNMT ngày 03/4/2023	V/v xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuấn	UBND thành phố Gia Nghĩa	20/04/2023	
3	Thông báo số 475/TB-VPUBND ngày 19/4/2023	Khẩn trương hoàn thiện công trình bể bơi di động tại Trường Tiểu học Thăng Long để đảm bảo an toàn, đưa vào vận hành, sử dụng	UBND thành phố Gia Nghĩa	15/05/2023	
4	Công văn số 2256/UBND-NNTNMT ngày 28/4/2023	Thực hiện Bản án số 08/2023/HC-ST ngày 09/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông	UBND Thành phố Gia Nghĩa	30/05/2023	
5	Công văn số 2057/UBND-NNTNMT ngày 20/4/2023	về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Viết Thơ và ông Trần Văn Kim	UBND Thành phố Gia Nghĩa	Trước ngày 25/5/2023	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
6	Thông báo số 383/TB-VPUBND ngày 30/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh	Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo đơn vị làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND phường nơi người dân có đất thu hồi để rà soát kỹ hồ sơ và đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai để điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật đối với 05 trường hợp (hộ: Đặng Thị Mai Hương, bà Đỗ Thị Mai Ca, bà Lâm Thị Thương, ông Phạm Văn Hạnh và bà Phạm Thị Thắm)	UBND Thành phố Gia Nghĩa	Trước ngày 30/4/2023	

TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
7	Công văn số 1551/UBND-NNTNMT ngày 30/3/2023	Khẩn trương trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố Gia Nghĩa	UBND huyện Đắk Mil	30/04/2023	<p>Việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định phải đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia, do đó mất nhiều thời gian.</p> <p>- Phải tổ chức lấy kiến nhân dân, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, đề xuất HĐND huyện thông qua nên cần nhiều thời gian.</p> <p>- Mặt khác do quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đến ngày 09/12/2022 mới được UBND tỉnh phê duyệt nên việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gặp nhiều khó khăn.</p>
8	Công văn số 2836/UBND-KGVX, ngày 25/5/2023	Báo cáo, đề xuất cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế các huyện	UBND huyện Đắk Mil	26/05/2023	Do văn bản gấp, có 01 ngày để xử lý mà phải xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy để triển khai
II Nhiệm vụ giao tại văn bản mật					



TT	Văn bản giao nhiệm vụ	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Hạn xử lý	Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị, đề xuất
1	Công văn số 188/UBND-TH Ngày 17/4/2023	Về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil	UBND huyện Đắk Mil		67/BC-UBND, ngày 17-05-2023
2	Công văn số 192/UBND-NC ngày 18/4/2023	Báo cáo kết luận số 21-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh	UBND thành phố Gia Nghĩa		95/BC-UBND ngày 12/5/2023 của UBND thành phố về việc báo cáo kết luận số 21-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh